



ดอกกุหลาบที่อาบด้วยยาพิษ เป็นโทษแก่ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน (ภาพจาก www.google.co.th)

ใหญ่เป็นวัยหนุ่มจากอิสาน กระจายอยู่ในทุกภาคของอิสราเอล เพราะนายจ้างอิสราเอลชอบแรงงานไทยที่ขยัน อดทน สู้งาน และอ่อนน้อม

เสณี กำเนิดคุณ (อ้วน) หนุ่มวัย 26 จากขอนแก่น เป็นกรณีตัวอย่าง อ้วนไปทำงานที่อิสราเอลเมื่อ 28 ธันวาคม 2549 โดยหวังว่าจะหาเงินมาสร้างบ้าน ซึ่งทำไปแล้ว 40% ให้เสร็จ

16 เดือนที่อ้วนทำงานในไร่ปลูกดอกกุหลาบและทานตะวัน ทำหน้าที่พ่นยา ตัดดอก และบรรจุลงกล่อง โดยนายจ้างไม่จัดหาอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้ คนงานไม่รู้ว่านายจ้างให้ใช้สารเคมีอะไร ต้องตื่นแต่เช้ามีดถึงค้ำ

“นายจ้างเอาแตงาน ไม่เอาคน ไม่ดูแล ใช้งานอย่างเดียว ที่พักเป็นตู้คอนเทนเนอร์ มีเตียงนอน อาหารต้องทำกินเอง เมื่อมีปัญหาก็ไม่เคยช่วยเหลือ คนงานต้องหาทางแก้ปัญหาเอง นายจ้างไม่เคยให้สลิบเงินเดือน

อ้วนเริ่มรู้สึกถึงอาการเจ็บป่วย สภาพร่างกายบวมเป่ง จิตใจง่ายแ่ย จึงตัดสินใจกลับบ้านที่ขอนแก่น โดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากใคร

ผู้ที่ไปรับอ้วนที่สุวรรณภูมิ เมื่อ 3 พ.ค. 51 ถึงกับตกใจที่เห็นอ้วนในสภาพร่างกายที่บวมฉุ ดำคล้ำและบริแตก น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะอาการบวม อ้วนหนัก 110 กก. จากเดิมที่หนักแค่ 80 กก.

ในที่สุดอ้วนก็จากไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 51 เป็นหนึ่งชีวิตของผู้ที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ชาติ ที่พบจุดจบโดยไม่ได้รับการรักษาเยียวยาอย่างจริงจัง จากการรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐตลอดเวลา 46 วัน โดยผลวินิจฉัยเมื่อ 16 มิ.ย. 51 ระบุว่าอ้วนเป็นโรคไตวายเฉียบพลัน”

“เรียนน้อย เงินเดือนน้อย ทำงานหนัก” คือสภาพชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่ การตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศเพื่อชีวิตใหม่ จึงเกิดขึ้น และก่อปัญหาซ้ำซาก

ท่านจะมีความสุขสมหวัง จากการตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ หากมีการเตรียมตัวที่ดีดังนี้

1. ควรเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยวิธีการที่ถูก ต้องตามกฎหมาย เนื่องจากมีข้อดีตรงที่ว่าจะมีการเซ็นสัญญาที่ชัดเจน และในสัญญาจะระบุค่าชดเชย สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดูแลหรือเสียชีวิตในต่างแดน ครอบครัวยังได้รับสิทธิ

ประโยชน์นั้นแทน ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้น “ไม่ใช่แค่งานไทยเพียงคนเดียว แต่เป็นชีวิตของคนในครอบครัว” คนที่ไม่ทำงานต่างประเทศคือความหวังของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนทั้งครอบครัว

2. ขอให้ระวังการถูกล่อลวงจากบริษัทจัดหางานเถื่อน ซึ่งมีการขบวนการ วิธีการโน้มน้าวใจหลายรูปแบบ

3. ควรมีข้อมูลเรื่องงานที่จะไปทำ รู้ข้อมูลของประเทศปลายทาง สภาพสังคม วัฒนธรรมประเพณี กฎหมาย ซึ่งบางประเทศใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดมาก

4. ควรเตรียมความพร้อมสุขภาพร่างกาย เพราะบางประเทศมีสภาพภูมิอากาศต่างจากไทยและต้องทำงานหนัก มีความเครียด กดดันในการทำงานและการใช้ชีวิต หากเจ็บป่วยจะทำงานไม่ได้

5. ควรเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การใช้ internet เพื่อหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน เพื่อติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้และแก้ปัญหาได้ทันทันที

6. ครอบครัวควรเป็นกำลังใจให้แรงงาน เมื่อโทรศัพท์ไปไม่ควรถามประโยคแรกว่า “โอนเงินมาหรือยัง” ควรถามทุกข์สุข เพื่อหล่อเลี้ยงกำลังใจก่อน ทำให้คลายจากความกดดัน และเคร่งเครียด

ขอแสดงความยินดีกับคนที่ประสบความสำเร็จในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ และขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ผิดพลาดในการตัดสินใจไปทำงานต่างถิ่น ขอให้ม่ก้าลังกายก้าลังใจที่จะต่อสู้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยความมีสติ มีมานะ อุตสาหะ เพื่อสักวันฟ้าหลังฝนจะสดใสขึ้นนะ ■

หมายเหตุ สรุปลงโดยมองพรรณ ดันกุละ เจ้าหน้าที่ พชก. จากผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างทักษะของแรงงานภาคเหนือตอนบน” ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

¹ ส่งเสริมแรงงานไทยไป ตปท. (บ้านเมือง 11 กันยายน 2551)

² ข้อมูลจากโครงการณรงค์เพื่อแรงงานไทย WWW.Thailabour.org